



ข่าวสารการเจ้าหน้าที่



รายงานข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

โทร ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๙๓ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๔๐๘๐



...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

“ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางลึกและกว้าง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชา และความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานให้สำเร็จผลตรงตามจุดหมาย อีกประการหนึ่ง เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน ผู้ปฏิบัติราชการโดยอาศัยปัจจัยสามส่วนนี้โดยครบถ้วน สม่าเสมอ จะประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งโรจน์ ทั้งจะทำให้ราชการและชาติบ้านเมืองพัฒนาก้าวหน้าไป ได้ด้วย ความมั่นคงสวัสดิ์.”

วันข้าราชการพลเรือน
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๒ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

..เก็บมาฝาก..

“๖ วิธีรับมือการเปลี่ยนแปลง เมื่อโลกเปลี่ยนไป
ในยุค Technology Disruption”

คุณหนุ่มเมืองจันท์ ได้ยกคำกล่าวหนึ่งที่ น่าสนใจว่า “ท่ามกลางสายลมการเปลี่ยนแปลง บางคน สร้างกำแพง บางคนสร้างกัณฑ์” ซึ่งสะท้อนความจริง ของยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เป็นอย่างดี ... แล้วเรา ควรรับมืออย่างไร? นี่ต่างหากคือคำถามที่ควรอุทิศต่อ ซึ่งหนุ่มเมืองจันท์ได้แนะวิธีรับมือการเปลี่ยนแปลง หรือที่ เขาเรียกว่า ‘วิธีการสร้างกัณฑ์’ ได้อย่างน่าสนใจว่า... (ติดตามได้ หน้า ๔)

ฝากกันได้..

อย่าลืม!! นะครับ สามารถติดตาม ข่าวสารการเจ้าหน้าที่ ได้ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย

<http://person.anamai.moph.go.th>

หากผู้อ่าน มีข้อเสนอแนะ ตีชม หรือประสงค์ จะส่งบทความ เพื่อลงข่าวสารโปรดแจ้งไปที่ กองการเจ้าหน้าที่

รับโอนพนักงานเทศบาล

นางสาวปนัดดา ไพเราะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลจุน โอนมารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มพัฒนานามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ กรมอนามัย



แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งใหม่	ตั้งแต่วันที่
๑	นางเกษร ศรีเชม	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรมอนามัย	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรมอนามัย	๑๐ มี.ค. ๖๐
๒	นายวรุฒ กรณ์เกษม	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรมอนามัย	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักอนามัยการ เจริญพันธุ์ กรมอนามัย	๑๐ มี.ค. ๖๐
๓	นางจรัสรัตน์ มั่งงาม	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	๒ พ.ค. ๖๐
๔	นางมยุรี พิชัยหนัก	ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระดับ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	๒ พ.ค. ๖๐
๕	นายนवल โพธิ์ป้อม	พนักงานพัสดุ ระดับ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	พนักงานพัสดุ ระดับ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย	๒ พ.ค. ๖๐
๖	นางสาวอัครวรรณ หมีปลั่ง	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริม สุขภาพ กรมอนามัย	พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ กลุ่มงานสนับสนุน สำนักส่งเสริม สุขภาพ กรมอนามัย	๑๔ ก.ย. ๖๐



อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ส่วนราชการที่ลาออก	ตั้งแต่วันที่
๑	นางสายสม สุขใจ	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมโภชนาการผู้สูงอายุ สำนักโภชนาการ กรมอนามัย	๖ ธ.ค. ๖๑
๒	นางสาวไกรวี ธีรานุตร	ทันแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช กรมอนามัย	๑ ม.ค. ๖๒



เก็บมาฝาก ฉบับนี้ เรามาทราบ “ 6 วิธีรับมือการเปลี่ยนแปลง ...” !!

๖ วิธีรับมือการเปลี่ยนแปลง ...

๑. ตั้งคำถาม

เมื่อเจอเหตุการณ์ใดๆ จงหัดตั้งคำถามกับสิ่งนั้นๆ แม้จะเป็นเรื่องที่เราพบเจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เพราะการตั้งคำถามหรือตั้งข้อสงสัยจะทำให้เรารู้จักสังเกต และหาวิธีการปรับปรุงสิ่งปกติธรรมดาให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิม

๒. คิดจากปัญหา

เมื่อพบเจอกับปัญหา หลายคนกังวลและคร่ำเคร่งกับการหาคำตอบ แต่หากคิดให้ดี หลายๆ ครั้ง ‘โอกาส’ ก็มาพร้อมกับปัญหา

๓. กล้าคิดนอกกรอบ

คิดต่างจากที่เคยทำ ต่างจากที่เคยเป็น และสิ่งสำคัญคือ ‘ต้องลองทำต่าง’ หมายความว่าทำต่างไปจากเดิม จากความเคยชินที่เป็นอยู่ อย่างกลัวที่จะแปลกแยก เพราะถ้าทุกคนคิดเหมือนกันก็คงไม่มีอะไรแปลกใหม่ ไม่เกิดนวัตกรรมเหมือนทุกวันนี้



๔. ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ในเมื่อเราอยู่ในโลกธุรกิจที่ขับเคลื่อนไปบน ‘ความต้องการ’ ของลูกค้า จึงเป็นเรื่อง ‘สำคัญ’ และ ‘จำเป็น’ ที่ต้องเข้าใจและหาความต้องการของลูกค้าให้เจอ และสำคัญยิ่งกว่านั้น คือ ปรับตัวเราให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันของลูกค้า เพื่อสามารถคิดโจทย์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและเหนือความคาดหมายของลูกค้า

๕. ชีวิตผิดได้ จงอย่ากลัวความผิดพลาด

ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง หากเรากลัวที่จะผิด เราก็คงไม่กล้าที่จะทำอะไรเลย และเมื่อเราไม่กล้า หรือเรา กล้าช้ากว่าคู่แข่ง เราก็อาจสูญเสียโอกาสที่สำคัญไปได้'

๖. คิดแล้วลงมือทำ

หากคุณมีไอเดียที่ดี มีแนวทาง มีความคิดที่ดี แต่ไม่ลงมือทำ สิ่งที่คุณคิดก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง เพราะฉะนั้นบทสรุปสุดท้าย คือ เมื่อคิดแล้วต้องลงมือทำ อย่ารอให้พร้อม เพราะความพร้อมนั้นอาจจะสายเกินไป ดังเช่นคำกล่าวหนึ่งที่ว่า “ถ้าไม่พร้อม ให้ทำเลย”

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกวัน ...

แม้ไม่มีเทคโนโลยีมา 'Disrupt' ยังไงโลกก็ต้องเปลี่ยนไปตามครรลอง ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มนุษย์ในฐานะ ฟันเฟืองสำคัญหนึ่งของโลก จึงควรต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ และตระหนักว่า ในทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผล กระทบต่อชีวิต ดังนั้น “ชีวิตจึงควรต้องลองผิด ถึงจะถูกได้”

หลายๆ ครั้งที่ 'เรื่องผิด' ของชีวิตคน กลายเป็น 'ครู' และเป็น 'บทเรียน' สอนตัวเอง

ทุกคนสามารถล้มได้ แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่า คือ ในทุกๆ ครั้งที่คุณล้ม เมื่อลุกขึ้นได้ ขอให้ไปได้ไกลกว่าเดิม นี่ต่างหากคือ การรับมือให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้

เก็บมาฝากจากงานสัมมนา 'Inspiring Guest Speaker Session: ชีวิตผิดได้' ที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำ ในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้กับพนักงานและเตรียมองค์กรให้พร้อมกับการดำเนินธุรกิจใน สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเข้ามามีอิทธิพลต่อการทำงานในทุกมิติ โดยเชิญนักเขียนและคอลัม นิสต์ชื่อดัง 'หนุ่มเมืองจันท์' หรือ 'ตุ้ม-สรภล อดุลยานนท์' มาแลกเปลี่ยนมุมมองและวิถีคิดที่น่าสนใจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิต

ที่มา : [https:// campus.campus-star.com/jobs/๙๕๑๒๖.html](https://campus.campus-star.com/jobs/๙๕๑๒๖.html)



สิทธิ์และประโยชน์ ของท่าน

ตามระบบราชการ คืองานของเรา